

CHI BỘ BAN NỘI TIÊU HÓA LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC TU TƯỞNG VÀ CHUYÊN MÔN

HÀ THÀNH

Trong hoàn cảnh chiến tranh, ban nội tiêu hóa Viện quân y 110 phải làm việc trong điều kiện phân tán, gặp rất nhiều khó khăn trong công tác chuyên môn và các mặt hoạt động khác. Ngoài nhiệm vụ điều trị thương binh, bệnh binh thuộc khoa nội, ban phải sẵn sàng nhận cả những người bệnh thuộc khoa ngoại; vừa làm nhiệm vụ điều trị, vừa phải tự đảm đương lấy những công việc xây dựng cơ sở điều trị, giải quyết các mặt công tác hậu cần bảo đảm phục vụ tốt nhất thương binh, bệnh binh..

Trong khi đó, biên chế của ban lại thiếu và không ổn định, số chiến sĩ cũ có kinh nghiệm luôn luôn được đi bổ sung cho chiến trường, số chiến sĩ mới ra trường hoặc ở dân y chuyển sang thường bõ ngỡ với công tác và sinh hoạt trong quân đội. Do yêu cầu của công tác chung, trưởng ban và bí thi chi bộ cũng phải thay đổi nhiều lần.

Trong tình hình đó, chi bộ ban nội tiêu hóa đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ điều trị cho thương binh, bệnh binh.

Nhiệm vụ của chi bộ được quy định là: lãnh đạo ban chuyên khoa tiêu hóa phấn đấu trở thành tuyến điều trị cuối cùng về tiêu hóa của bệnh viện khu vực và sẵn sàng nhận những người bệnh thuộc khoa ngoại khi cần thiết.

Chi bộ ban nội tiêu hóa là chi bộ “bốn tốt” nhiều năm liền của đảng bộ Viện quân y 110. Trong những năm qua, chi bộ đã đi sâu lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng và công tác chuyên môn, làm cho toàn thể cán bộ và chiến sĩ làm tốt công tác điều trị, hết lòng hết sức phục vụ người bệnh.

Đối tượng lãnh đạo của chi bộ là cán bộ chiến sĩ trong ban và thương binh, bệnh binh.

Căn cứ vào nghị quyết của đại hội đảng bộ, đảng ủy viện về phương hướng giáo dục và sự hướng dẫn của cơ quan chính trị cấp trên, chi bộ đã tích cực, chủ động và thường xuyên làm tốt công tác chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và chiến sĩ, nhằm giúp anh chị em quán triệt sâu sắc tình hình, nhiệm vụ và đường lối chống Mỹ, cứu nước hiện nay, biến ý chí quyết thắng giặc Mỹ xâm lược thành quyết tâm phục vụ người người bệnh, nâng cao chất lượng điều trị và mau chóng đưa chiến sĩ trở về các vị trí chiến đấu.

Chi bộ đã lãnh đạo chặt chẽ các đợt sinh hoạt chính trị ở đơn vị, thường xuyên tổ chức học tập và phổ biến tình hình, nhiệm vụ, học tập gương chiến đấu dũng cảm của các anh hùng, dũng sĩ ngoài mặt trận... nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ xác định được trách nhiệm chính trị của mình, khắc phục tư tưởng thỏa mãn với thành tích đã đạt được, cố gắng vươn lên làm tốt công tác chữa bệnh với chất lượng cao hơn. Hằng ngày, chi bộ lãnh đạo ban giữ vững chế độ đọc sách báo và phổ biến tin tức trong 30 phút. Chi bộ chủ trương liên tục phát động thi đua, chú ý xây dựng người tốt, việc tốt, giữ vững và đẩy mạnh phong trào thi đua của cán bộ và chiến sĩ trong đơn vị.

Công tác giáo dục của chi bộ không chỉ dừng lại ở những việc làm chung đó, mà đã biết gắn chặt với việc làm cho cán bộ, chiến sĩ quán triệt ác quan điểm của Đảng về công tác chuyên môn và đi sâu giáo dục cá biệt, giúp quần chúng chậm tiến vươn lên.

Kết hợp với việc học tập tình hình nhiệm vụ và gương chiến đấu của đồng đội, chi bộ và giáo dục đảng viên và quần chúng quán triệt sâu sắc tư tưởng hết lòng hết sức vì người bệnh, “còn nước còn tát”, cứu chữa đến cùng... Trên cơ sở đó, xây dựng cho anh chị em chuyên môn có tác phong khẩn trương, chính xác và thận trọng trong việc cứu chữa thương binh, bệnh binh.

Chi bộ đã coi trọng việc giáo dục nhiệm vụ cơ bản của ngành cho anh chị em. Đó cũng là phương hướng phấn đấu của đơn vị và của từng cán bộ, chiến sĩ mà chi bộ là người lãnh đạo thực hiện. Mọi người đã thấy rõ trách nhiệm của mình đối với công tác chuyên môn là cấp cứu, điều trị giảm tỷ lệ vong, tàn phế tới mức thấp nhất và trả nhanh chiến sĩ về các vị trí chiến sĩ về các vị trí chiến đấu, tham gia giữ vững quân số khỏe tới mức cao nhất. Cán bộ và chiến sĩ càng thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của ba biện pháp nâng cao chất lượng điều trị: điều trị toàn diện, điều trị kết hợp đông y, nam và tây y, điều trị bảo đảm an toàn triệt để. Trên cơ sở đó, cán bộ và chiến sĩ đã có nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ công tác của mình và thực hiện tốt ba mũi giáp công trong công tác điều trị hàng ngày: chính trị, tư tưởng, thuốc men và săn sóc nuôi dưỡng.

Tiếp thụ sự giáo dục của chi bộ và tập thể, cán bộ và chiến sĩ ở đây đã tích cực trau dồi phẩm chất đạo đức của người thầy thuốc xã hội chủ nghĩa, nghiêm khắc sửa chữa những biểu hiện tư tưởng lệch lạc và khuyết điểm, xây dựng được tư tưởng tất cả vì thương binh, bệnh binh. Các đồng chí đã phục vụ người bệnh không kể ngày đêm. Có đồng chí đã thường xuyên đi xa trên hai chục ki-lô-mét để lấy rế đa về bào chế cho người bệnh dùng. Trong khi cấp cứu, có đồng chí bác sĩ đã trực tiếp hà hơi thổi ngạt cho một bệnh nhân mà không ngại bẩn, ngại lây.

Những cử chỉ và hành động đó đã có tác dụng giáo dục sâu sắc đối với toàn đơn vị và thương binh, bệnh binh. Chi bộ đòi hỏi mỗi người từ cấp dưỡng đến bác sĩ điều trị phải thông qua nhiệm vụ và chức trách của mình như khám bệnh, làm thuốc hay phục vụ cơm nước hàng ngày mà làm tốt công tác tư tưởng đối với người bệnh, nhằm bảo đảm khi ra viện, các đồng chí đó phải khỏi bệnh, sức khỏe ổn định và tinh thần chiến đấu được giữ vững.

Đi đôi với việc giáo dục chung nói trên chi bộ đặc biệt coi trọng việc giáo dục riêng đối với những quần chúng chậm tiến. Từng thời kỳ,

chi bộ đã tổ chức hội nghị chuyên đề bàn về cách giáo dục cho thích hợp, nhất là cách giáo dục những chiến sĩ chậm tiến, chiến sĩ mới được điều về đơn vị.

Đối với việc giáo dục người chậm tiến, khi thảo luận, có những ý kiến cho rằng nếu quần chúng nào được giáo dục mà không chuyển biến thì trả lại cho cấp trên hoặc đưa về địa phương. Song chi bộ đều thống nhất nhận định những quần chúng chậm tiến này đều xuất thân từ những thành phần nghèo khổ, nếu mọi người đều tận tình thương yêu giai cấp, thương yêu đồng chí, thì nhất định giáo dục họ trở thành những người tiến bộ.

Hoặc đối với đồng chí mới được bổ sung về đơn vị, chi ủy thường có sự chuẩn bị trước như phân công đảng viên đi sát giúp đỡ kèm cặp, bố trí vào tổ ba người, thông báo trước để mọi người có thái độ đón tiếp niềm nở, chuẩn bị đồ ăn, ở chỗ chu đáo,... Mặc dù công tác bận rộn, cán bộ phụ trách cũng gặp ngay đồng chí mới, giới thiệu những truyền thống của ban, giới thiệu phong trào thi đua chung, thăm dò nguyện vọng của quần chúng với tinh thần trao đổi thoải mái. Sau đó, giao nhiệm vụ cụ thể cho quần chúng, giúp anh chị em xây dựng phương hướng phấn đấu đó, chi bộ kịp thời động viên và biểu dương những kết quả đã đạt được, dù chỉ là một chuyển biến nhỏ; đồng thời, chỉ rõ những điểm còn yếu. Riêng đối với những người chậm tiến, ngoài việc động viên toàn đơn vị giúp đỡ, chi ủy còn liên hệ chặt chẽ với cơ quan cũ và địa phương, gia đình của quần chúng đó để cùng đơn vị phối hợp giáo dục.

Ví dụ: Anh V được điều về làm cấp dưỡng. Anh V không thích công tác cấp dưỡng, nên lúc đầu từ chối với lý do: gần lửa bị nhức đầu, đi tiếp phẩm không đạp xe được vì bị đau ngực, rửa bát đĩa nhiều thì bị khó thở... Tổ đảng gần gũi anh, gọi lại những cảnh nghèo khổ của gia đình và bản thân anh, giúp anh thấy rõ niềm vinh dự đã từng được chiến đấu ở mặt trận, động viên tinh thần trách nhiệm của anh đối với một số anh chị

em mới vào bộ đội... Lúc đầu, anh chỉ nhận có thể nhặt rau, giúp việc vặt. Tổ đảng họp riêng bộ phận nhà bếp, bàn cách giúp đỡ anh V. Anh chị em nhất trí là cứ giao việc dần từng bước một. Do chưa yên tâm công tác, anh V làm việc gì cũng cứ nói là làm hộ, làm giúp. Quần chúng không muốn nhận. Tổ đảng lại bàn, giao trách nhiệm cụ thể cho chi đoàn thanh niên thường xuyên đi sát động viên, đồng thời phân công một quần chúng lớn tuổi làm công tác chuyên môn những rất nhiệt tình với công tác bếp nước, hàng ngày gần gũi, giúp đỡ. Được sự giúp đỡ tận tình như vậy, cùng với phong trào chung mọi người đều làm công tác hậu cần, không có sự phân biệt giữa chuyên môn và hậu cần, thương binh, bệnh binh tự động xuống giúp cấp dưỡng, anh V đã nhận thức được vị trí và trách nhiệm của mình, dần dần yên tâm và tích cực công tác. Từ chỗ chỉ làm phụ cấp dưỡng, nay vừa làm cấp dưỡng vừa giữ kho, góp phần tích cực vào việc xây dựng bếp “quyết thắng”, được Viện biểu dương, được quần chúng trong ban tín nhiệm và được bầu vào ban chấp hành chi đoàn thanh niên.

Chi bộ ban chuyên khoa tiêu hóa đã biết đi sâu lãnh đạo công tác chuyên môn. Đây là một công tác thuộc lĩnh vực khoa học, kỹ thuật phức tạp, gắn liền với tính mạng của chiến sĩ, những người đã hy sinh xương máu chống giặc Mỹ xâm lược. Chữa bệnh cho chiến sĩ là một việc có ý nghĩa chính trị hết sức lớn lao. Chi bộ đã biết phát huy trí tuệ tập thể của cán bộ và chiến sĩ, từng bước lãnh đạo ban tiêu hóa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình.

Phần đông cán bộ, chiến sĩ ở đây là những người mới ra trường. Do đó, đi đôi với việc giao dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao quan điểm phục vụ thương binh, bệnh binh và thẩm nhân quan điểm, tư tưởng của Đảng về công tác chuyên môn, chi bộ đã đề ra phương hướng và chỉ đạo trưởng ban chuyên môn làm tốt việc nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Chi bộ phát động phong trào thi đua học tập kỹ thuật. Từ cấp dưỡng, quản lý đến y tá, bác sĩ,...đều phấn đấu trở thành những cán bộ, chiến sĩ giỏi theo tiêu chuẩn chuyên môn do cục đề ra. Đối với từng loại công việc, chi bộ đòi hỏi đảng viên phải có kế hoạch rèn luyện phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn của mình lên hơn hẳn những quần chúng có trình độ tương tự cùng công tác. Mỗi đảng viên đều có kế hoạch tự học, tự rèn luyện và được chi bộ phân công kèm cặp quần chúng cùng học.

Do chỉ đạo chặt chẽ việc học tập chuyên môn, nên cán bộ đồng chí ở đây có tiến bộ rõ rệt. Trong năm 1967, ban tiêu hóa đã có 75% số cán bộ, đồng chí làm công tác điều trị đạt loại giỏi của Viện; năm 1968, ba y tá dự thi y tá giỏi do Viện tổ chức cũng được xếp loại khá nhất. Hoặc do được nâng cao trình độ chuyên môn, nên khi trưởng ban đi vắng hai, ba tháng liền, ở nhà sẵn sàng có đồng chí thay thế và vẫn bảo đảm phục vụ chữa bệnh cho thương binh, bệnh binh được chu đáo

Để tập hợp được ý kiến của cán bộ, đảng viên đối với công tác chuyên môn, chi bộ thường xuyên tổ chức những hội nghị chuyên đề bàn việc lãnh đạo công tác chuyên môn. Chủ trương về việc ban nội tiêu hóa phải chuẩn bị sẵn sàng nhận điều trị những người bệnh thuộc khoa ngoại lúc đầu chưa được nhiều người tán thành, vì đây là một việc làm trái ngành. Tuy vậy, đây là một chủ trương phù hợp với thực tế chiến đấu ở địa phương, nên chi bộ một mặt làm công tác tư tưởng sâu rộng trong đơn vị, một mặt tổ chức hội nghị chuyên đề bàn về phương hướng và những biện pháp làm tốt việc cứu chữa những người bệnh thuộc khoa ngoại. Tập thể cán bộ, đảng viên đã nêu cao những ý kiến rất hay, cử cán bộ chuyên môn đi học thêm về khoa ngoại, huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị những hiểu biết cơ bản và thông thường về khoa ngoại, nhận chữa những người bệnh thuộc khoa ngoại lúc bình thường để cán bộ, chiến sĩ làm quen với công việc... Do đó, trong thời gian qua, ngoài việc điều trị về

chuyên khoa nội, ban đã giải quyết được 160 trường hợp thuộc khoa ngoại mà không xảy ra tình trạng nhiễm trùng nào.

Ban nội tiêu hóa thường chữa những bệnh mãn tính về mặt tiêu hóa. Trong những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy bệnh viện, chi bộ ban nội tiêu hóa đề ra phương hướng lãnh đạo chuyên môn dần dần phấn đấu trở thành tuyến điều trị cuối cùng đối với những loại bệnh mãn tính do mình phụ trách và cố gắng hết sức mình đối với những bệnh khó trước khi phải gửi lên tuyến trên. Đây là một việc hết sức khó khăn và phức tạp. Chi bộ đã ra nghị quyết về việc tổ chức liên tục các đợt điều trị đợt kích vào bệnh mãn tính. Tuy có nghị quyết, hững lúc đầu còn nhiều người chưa thông nên việc tổ chức điều trị chưa được thích đáng, nặng nề bao vây cầm chừng, cắt cơn đau, thích lao vào bệnh khó, những thấy đạt kết quả ít lại nản.

Thấy vậy, chi bộ tiếp tục làm công tác tư tưởng, giúp anh chị em thấy được nhiệm vụ cơ bản của ngành và đi sâu công tác điều trị, giúp cán bộ, chiến sĩ vạch ra phương hướng giải quyết những vấn đề thực tế.

Ví dụ: chi bộ có nghị quyết tấn công vào bệnh sơ gan cổ chướng, một bệnh trước đây phải gửi lên tuyến trên. Một đồng chí bị bệnh này bụng đã chướng to và được gửi tới điều trị. Tuy là bệnh khó, nhưng chi bộ nêu quyết tâm lãnh đạo chuyên môn cứu chữa đến cùng. Chi bộ gọi cho chuyên môn vận dụng kinh nghiệm dân gian kết hợp với các phương pháp khoa học tiên tiến, chỉ cho chuyên môn thấy rõ tư tưởng “còn nước còn tát”, không nên lệ thuộc vào sách vở, phải biết kết hợp lý luận với kinh nghiệm cổ truyền và thực tiễn của ban,...đồng thời, chỉ đạo các bộ phận khác tích cực phục vụ người bệnh theo yêu cầu của điều trị. Kết quả là sau hai tuần lễ, người bệnh có chuyển biến, bụng bé dần mà không phải chọc màng bụng để rút nước ra nữa. Kết quả bước đầu ấy làm cho người bệnh và anh chị em chuyên môn rất phấn khởi. Trong quá trình điều trị bệnh trên, chi bộ luôn chỉ đạo chuyên môn rút kinh nghiệm và

xây dựng thành phương pháp điều trị của ban. Nhờ có tinh thần mạnh dạn tiến công vào bệnh tật, nhất là bệnh khó như vậy, trong thời gian qua, ban tiêu hóa đã điều trị ổn định được 15 trong số 16 người bệnh thuộc loại bệnh này.

Hoặc đối với bệnh viên đại tràng mãn tính, một thứ bệnh nhiều người mắc, trước đây thường chữa một thứ bệnh nhiều người mắc, trước đây thường chữa bằng cô-let-stin và sâm linh, hai loại thuốc hiếm và đắt tiền. Chi bộ đã nêu lên vấn đề phải nghiên cứu sử dụng loại thuốc phổ biến, thích hợp với hoàn cảnh nước ta hiện nay. Vận dụng kinh nghiệm dung cao tỏi điều trị bệnh này, ban đã mạnh dạn nghiên cứu ép lấy nước tỏi thật thay cho cao tỏi. Do có sự chỉ đạo chặt chẽ từng bước việc chế biến nước tỏi và cải tiến cách làm thuốc, nên việc dung nước tỏi điều trị bệnh viên đại tràng được áp dụng phổ biến và đạt kết quả tốt.

Nhờ đó, năm 1967, ban nội tiêu hóa đã chữa khỏi bệnh cho 748 đồng chí trong số 793 đồng chí vào năm viện, 6 tháng đầu năm 1968 đạt trên 150% chỉ tiêu sử dụng giường, chỉ tiêu ra viện hàng tháng đạt từ 52% đến 54% có tháng đạt trên 62%, trong khi đó chỉ tiêu quy định của viện là 46%. Trong năm qua, ban nội tiêu hóa đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu điều trị do viện quy định, như chỉ tiêu ra viện hàng tháng, rút ngắn thời gian điều trị, nâng tỷ lệ sử dụng giường bệnh...

Tóm lại, nhờ quán triệt các nghị quyết của đảng bộ, năm s chắc được những nhiệm vụ cơ bản của ngàn, trong những năm qua, chi bộ ban nội tiêu hóa Viện quân y 110 đã biết đi sâu vào công tác chính trị, tư tưởng và công tác chuyên môn, biến ý chí quyết thắng giặc Mỹ xâm lược của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị mình thành tinh thần hăng say học tập, nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, hết lòng hết sức phục vụ thương binh, bệnh binh, mạnh dạn nghiên cứu tìm tòi ra biện pháp điều trị có kết quả đối với những bệnh phổ biến và bệnh khó bằng những loại thuốc sẵn có.

Do sự cố gắng chung của cán bộ, đảng viên và chiến sĩ, chi bộ và chi đoàn được công nhận là chi bộ “bốn tốt” và chi đoàn “quyết thắng” trong hai năm liền, bếp nuôi quân và ban chuyên môn được công nhận là đơn vị “quyết thắng”, được tặng thưởng huân chương. Hầu hết cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều được biểu dương, khen thưởng. Những thành tích bước đầu đó là nguồn cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ ở đây tiếp tục vươn lên mạnh mẽ hơn nữa